



hiệp thông & PHỤC VỤ

TUẦN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210 |

website: cdcktpsstockton.com - facebook: cdcktps stockton



Tràng
Mân Côi
hình dâng
Me!

30-10
2022



Cùng triều thần thiên quốc
TÔN VINH YÊU MẾN MẸ

vào ngày kết tháng Mân Côi
6:30pm THỨ HAI 31-10-2022

THÁNG CÁC LINH HỒN

Giáo Hội dành THÁNG 11 hiệp thông và cầu nguyện cho mọi người đã qua đời còn đang được thanh luyện chờ đợi ngày tron ven kết hiệp với Thiên Chúa. Đây là thời gian quý giá để chúng ta, những con cháu nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ và những người thân yêu đã ra đi trước để dâng lễ, cầu nguyện. Thật là một truyền thống đức tin tốt đẹp và sâu xa cần được duy trì và thực hiện.

CHÚA NHẬT 31 thường niên

“Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi.” Lc 19:5



HÃY CHO NGÀI MỘT LẦN GẶP GỠ

Cô lê Giakêu đã từng nghe biết về Đức Giêsu, nên nhân cơ hội này ông tìm cách để xem Ngài như thế nào. Nhưng dân chúng quá đông mà thân hình ông lại thấp bé, tầm nhìn bị vây chắn. Ông phải chạy lên phía trước và trèo lên một cây sung. Nhưng trèo lên cây như vậy không mất thể diện lắm sao? Là một vị quan thuế chứ đâu phải trẻ con. Nhưng để thấy Đức Giêsu, đòi ông phải can đảm thay đổi thái độ. Để có thể chiêm ngưỡng những gì cao hơn, phải chặng người ta cần phải hạ mình thấp hơn? Lùi một bước sẽ thấy trời cao đất rộng. Khi trèo lên, ông liền nhìn thấy Đức Giêsu, và ngay lúc đó Ngài cũng chợt nhìn thấy ông. Hai cái nhìn bắt gặp nhau từ tấm lòng rộng mở. Hai trái tim cùng hớn hở đón nhận nhau. Đức Giêsu liền cất tiếng: “Giakêu xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”. Lời Ngài làm ông ngỡ ngàng và sung sướng: “Ông vội vàng tuột xuống và mừng rỡ đón rước Ngài!”

KÍNH NHỚ CÁC THÁNH

Cùng với Giáo Hội, trong tháng 11 chúng ta long trọng tuyên xưng & cử hành mẫu nhiệm Giáo Hội hiệp thông giữa 3 thành phần:

TÍN HỮU tại thế đang lữ hành về Nước Chúa - các LINH HỒN đang được thanh luyện nơi luyện ngục - các THÁNH đang hiển vinh trên thiên đàng.

LỄ CÁC THÁNH

Lễ Vọng: 6:30pm thứ Hai 31-10 tại TT
Lễ Chính: 7am thứ Ba 1-11 tại St. Luke

LỄ CÁC LINH HỒN

Thứ Tư 2-11-2022:
7am: tại St. Luke
6:30pm tại TT



Nữ Vương
Luyện Hình
cầu cho các linh hồn



THÁNG 11: THÁNG CỦA LÒNG BIẾT ƠN

Có gì trong cuộc đời mà mình không LÃNH NHẬN? TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN!

Tháng 11, tháng của lòng biết ơn, biết ơn ông bà cha mẹ và gia đình, biết ơn mọi người trong xã hội, nhưng đặc biệt và trên hết biết ơn THIÊN CHÚA.



CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C 30/10/2022

BÀI ĐỌC I: Kn 11, 23 - 12, 2 (HI 11, 22 - 12, 1)

"Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật".

Trích sách Khôn Ngoan.

Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành: vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì Người đâu có tác tạo nó.

Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được? Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài: vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn.

Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối với mọi loài là dường nào! Vì thế, lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa. *Đó là lời Chúa.*

ĐÁP CA

LẠY CHÚA, LẠY THIÊN CHÚA, CON SẼ CHÚC TỤNG DANH CHÚA TỚI MUÔN ĐỜI

- 1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời.
- 2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
- 3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
- 4) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khom lưng đứng thẳng lên.

BÀI ĐỌC II: 2 Tx 1, 11 - 2, 2

"Danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em: Thiên Chúa chúng ta đỗi thương làm cho anh em nên xứng

đáng ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin Người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và về sự chúng ta tập họp bên cạnh Người, chúng tôi nài xin anh em chớ vội để mình bị giao động tinh thần, và đừng hoảng sợ bởi có ai nói tiên tri, hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ nào được coi như do chúng tôi gửi đến, mà nói như thể ngày Chúa gần đến. *Đó là lời Chúa.*

Alleluia Alleluia!

CHÚA PHÁN: "THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG; KHÔNG AI ĐẾN ĐƯỢC VỚI CHA MÀ KHÔNG QUA THẦY"

PHÚC ÂM: Lc 19, 1-10

"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lắm bầm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi".

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất". *Đó là lời Chúa.*

Q/G I CHÚA NHẬT 23/10/2022: \$1,906.00

Q/G II CHÚA NHẬT 23/10/2022: \$1,298.00

BÁN TRÁI CÂY: \$111.00

NGHỆ THUẬT CẢM HÓA LÒNG NGƯỜI CỦA CHÚA GIÊSU

Lạy Chúa Giêsu, trước người làm lỗi,

Xin cho chúng con thay thế những lời kết án bằng những lời
lễ yêu thương;

Xin cho chúng con biết thay đổi cái nhìn khinh khi bằng cái
nhìn tôn trọng;

Xin cho chúng con biết thay thế thái độ xa lánh bằng thái độ
tiếp đón ân cần...

Đứng trước tội nhân hay những người sa ngã, hư hỏng, dư luận xã hội thường lên án, khinh miệt, loại trừ... Đó là thái độ vốn có của những người Do-thái có tiếng là đạo đức như các thầy tư tế, các luật sĩ và biệt phái đối với những người tội lỗi như Giakêu.

Ngay cả Chúa Giêsu, dù Người chỉ tiếp đón những người tội lỗi thì cũng đã bị tai tiếng rồi. Khi "Các người thu thuế và các người tội lỗi lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xâm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." (Lc 15, 1-2)

Chính thái độ khinh thị và loại trừ người tội lỗi như thế lại càng xô đẩy người sa ngã lún sâu hơn trong tội lỗi của mình. Cư xử như thế là chìm xuống chứ không phải là nâng lên. Còn về phần Chúa Giêsu, Người có cách cư xử rất đẹp đối với người tội lỗi và chính cách cư xử cao nhã này có một sức cảm hoá thần diệu. Cung cách đối xử của Chúa Giêsu là niềm nở tiếp đón và trân trọng họ, coi họ như bạn bè. Thế nên dư luận hôi ấy đã xem Ngài "là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." (Mt 11,19)

Chúa Giêsu thừa biết Giakêu là ai và thuộc hạng người nào, nhưng Chúa Giêsu không nhìn Giakêu bằng ánh mắt khinh miệt của người Do-thái, nhưng đối xử với ông bằng tấm lòng trân trọng và yêu thương.

Khi thấy Giakêu vất vẻo trên cành cây chờ xem Chúa Giêsu đi qua, Chúa vui vẻ thân mật vẫy chào ông trước: "Này ông Giakêu..."

Chúa Giêsu gọi đích danh ông như đã từng quen biết từ lâu. Việc gọi tên thân mật này khiến ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói về quan hệ gắn bó giữa người chăn chiên tốt và đoàn chiên của

minh: "Chiên nghe tiếng của anh và anh gọi tên từng con chiên" (Ga 10,3).

Rồi Chúa Giêsu tiếp: "Xuống mau đi!" Đây không hẳn là lời thúc giục mà chỉ là lời thân mật giữa bạn bè. Rồi Chúa Giêsu lại muốn thắt chặt mối tình bằng hữu qua việc cùng ăn uống đồng bàn với Giakêu, và hơn thế nữa, để nghị ở lại tại nhà ông để rộng giờ hàn huyên tâm sự: "Hôm nay, tôi sẽ ở lại nhà ông."

Sáng kiến tình yêu của Chúa Giêsu lúc đó chắc hẳn phải khiến cho Giakêu sửng sốt. Một bậc thầy khả kính và danh tiếng như Đức Giêsu mà lại đến trọ tại nhà một người tội lỗi như Giakêu ư? Chuyện thực mà tưởng như mơ! Thế là Giakêu vô cùng sung sướng đón tiếp Đức Giêsu vào nhà mình.

Thái độ yêu thương, trân trọng và quý mến của Đức Giêsu đối với Giakêu đã làm cho ông đổi đời thật sự, một sự thay đổi tận căn ít ai ngờ tới.

Bấy giờ Ông Giakêu đứng lên thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."

Dám đem nửa phần gia sản lớn lao của mình trao ban cho người nghèo khó, lại chấp nhận đền gấp bốn những thiệt hại đã gây ra... quả là một quyết định anh hùng! Thế là từ một người đáng khinh, Giakêu bỗng trở thành một người rất đáng khâm phục!

Kho tàng văn học thiên cổ ghi lại câu chuyện sau đây. Thiên sư Sengai có một anh đệ tử hư hỏng, đêm đêm thường leo tường trốn ra ngoài chơi đêm. Vị thiên sư biết được điều đó nên vào đêm nọ, sau khi phát hiện người đệ tử vượt tường bằng cách leo lên một chiếc ghế khá cao, vị thiên sư đi đến vị trí đặt ghế, nhắc chiếc ghế bỏ sang bên rồi đứng vào chỗ đó.

Trong đêm tối, người học trò leo tường trở vào, rồi theo thói quen đặt chân lên ghế để nhảy xuống, không dè lại đặt chân lên lưng thầy. Khi phát hiện thầy đứng ngay trước mặt, anh học trò hoảng sợ chờ đợi những lời khiển trách nặng nề. Thế nhưng cuối cùng vị thầy chỉ nói mấy lời yêu thương: "Áo con ướt đầm sương đêm rồi! Mau vào thay áo ngay kẻo cảm lạnh!" Thế là từ đó, người học trò không bao giờ còn đi chơi đêm nữa.

Những lời trách móc, lên án, những thái độ khinh bỉ hay loại trừ chỉ tạo nên nguy cơ làm cho những con người tội lỗi lún sâu vào con đường lầm lạc.

Nhưng chính thái độ tôn trọng và tấm lòng yêu thương sẽ tạo nên sức cảm hoá diệu kỳ. Đó là nghệ thuật cảm hoá lòng người rất khôn khéo mà Chúa Giêsu đã sử dụng để làm nên phép lạ nơi con người Giakêu, biến cải một con người tưởng là 'hết thuốc chữa' trở thành một người mới rất đáng khâm phục.

(Suy niệm của Lm. Ignatio Trần Ngà)



BÉ MẠC THÁNG MÂN CÔI



Chúng ta kết thúc Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ; Tháng đặc biệt mà truyền thống giáo hội chú tâm nhắc nhở con cái mình siêng năng lần hạt Mân Côi, ăn năn sám hối, cải thiện đời sống và tôn sùng Mẫu Tâm; Tháng hồng phúc gần trôi qua mà mỗi người chúng ta nhận được biết bao là ơn lành và cùng dâng lên nhiều cố gắng hy sinh cùng với bao biến cố mời gọi chúng ta điếm lại đời sống thiêng liêng, thánh hóa của mình.

Lạy Mẹ mến yêu, Mẹ mến yêu, Mẹ đã được Giáo Hội cùng mọi con cái yêu mến và sùng kính cách đặc biệt qua tràng Chuỗi Mân Côi. Lòng yêu mến và sùng kính đó được biểu lộ qua muôn vàn hình thức và dưới nhiều tước hiệu. Các tín hữu mọi thời đã khẩn cầu và ẩn náu dưới sự che chở của Mẹ trong mọi cơn gian nan khốn khó: “Mẹ Thiên Chúa và Mẹ con người”. Giờ đây, chúng con đang được điếm phúc chiêm ngưỡng Mẹ là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, chúng con xin dâng lên Mẹ những cánh hoa thơm và lời kinh tiếng hát gói trọn tâm tình con thảo kính yêu, để chúc tụng và tôn vinh Mẹ.

Lạy Mẹ kính yêu, mỗi năm, Hội Thánh dành trọn tháng 10 để chiêm ngưỡng Mẹ, học hỏi, noi gương bắt chước Mẹ. Mẹ đã sống từng ngày trong Mẫu Nhiệm Xin Vàng. Qua lời kinh Mân Côi, Mẹ đã kêu gọi nhân loại cùng với Mẹ sống mẫu nhiệm cứu rỗi trong từng phút sống. Kinh Mân Côi là Phúc Âm ngắn gọn diễn tả lại tất cả mẫu nhiệm Thiên Chúa: “Mẫu nhiệm nhập thể, mẫu nhiệm

cuộc sống trần thế của Con TC, mẫu nhiệm Thập giá và mẫu nhiệm Phục Sinh”. Kinh Mân Côi là mối giây liên kết con người với Thiên Chúa để họ được hưởng nếm vinh phúc nước trời ngay cuộc sống tại thế này. Chính vì thế tại Lộ Đức, tại Fatima, Mẹ khuyên nhủ “hãy năng lần chuỗi Mân Côi, thống hối và quay trở về với Thiên Chúa”.

Lạy Mẹ Mân Côi, trước hiện trạng của thế giới hôm nay: tội ác gia tăng cả nơi cá nhân và tập thể, đạo đức ngày một suy thoái, khoa học tiến bộ nhưng đường như lại tiếp tay cho sự ác hoành hành. Nguy cơ giết người hàng loạt luôn ở mức báo động cao. Con người đang tự hủy chính mình và hủy hoại cuộc đời nhau bằng nhiều phương tiện tối tân, hiện đại... Vâng lời Mẹ dạy, chúng con sốt sắng dâng chuỗi Mân Côi này với lòng tin, lòng trông cậy và lòng yêu mến chân thành để tha thiết xin Mẹ cầu cùng Chúa:

- Cho thế giới được bình an.
- Cho Giáo Hội, cách riêng Cộng Đoàn chúng ta ngày một thêm vững mạnh trong đức tin và một niềm tin thác vào Lòng Thương Xót Chúa.
- Cho những người đau khổ, người tội lỗi, những người xa Chúa và những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai khắp nơi trên thế giới.

Lạy Mẹ Maria xin nhận lấy cánh hoa tươi,

Là chuỗi kính Mân Côi con gắm suy trong đời.

Lạy Mẹ, chúng con xin được cùng muôn hoa vũ trụ, ca mừng mến yêu Mẹ trong từng lời kinh Mân Côi, trong mỗi phút giây của cuộc sống;

Cùng với Mẹ chúng con suy ngắm và vinh danh Con Mẹ.

Lạy Mẹ kính yêu, ca ngợi và tôn sùng làm đẹp lòng Mẹ hơn hết, chính là chu toàn Thánh ý Chúa mỗi ngày. Nguyên xin Mẹ dạy chúng con- những đứa con thơ dại của Mẹ luôn biết noi gương Mẹ ca tụng Tình Yêu Chúa và sống đẹp lòng Ngài trong suốt cuộc đời chúng con.

CẦN THỢ NAILS

Stockton cần thợ nails bột và chân tay nước lương cao ,
Tip cao thật lòng xin liên lạc Tina (209) 609-0445